



OHEC Newsletter



www.mua.go.th/pr_web
ohecthailand
@ohec_th

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๖๙ ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐



รับฟังความคิดเห็นการจัดตั้ง กระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒



รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สุภัทรา จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ขี้แจงกรอบ หลักคิด สรุปข้อกฎหมาย



การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และวิทยาการในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร และ ศาสตราจารย์สุทธีพร จิตต์มิตรภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การแยกกระทรวงอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการลดขนาดกระทรวงศึกษาธิการลงให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อดีข้อเสียของการเป็นทบวงมหาวิทยาลัย และการรวมกระทรวงมาเป็นบทเรียนในการดำเนินการ ให้ดีและรอบครอบ โดยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และขอฝากข้อคิดไว้ดังนี้

๑. ต้องแสดงให้เห็นว่าประโยชน์สุดท้ายของการแยกกระทรวงอุดมศึกษาว่าจะเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศอย่างไร การแก้ปัญหาอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิต การแก้ปัญหาการบริหารจัดการที่ดี ธรรมมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ชี้ให้เห็นว่าได้ประโยชน์อย่างไร

๒. หน้าที่สำคัญของกระทรวงใหม่ควรมีอะไรบ้าง ทบพวนบทบาท หน้าที่สำคัญก่อนอำนาจ กระทรวงจะต้องเป็นศูนย์กลางของอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งรวมถึงศูนย์กลางของข้อมูลอุดมศึกษาของประเทศที่ทันสมัยและครบถ้วนด้วย

๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายการเมือง (ด้านนโยบาย) ฝ่ายกระทรวง ฝ่ายสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีกลไกที่ชัดเจน แต่ต้องไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอดี การผลักดันนโยบาย ให้กระทรวงดูแลสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่มด้วยความเท่าเทียม

๔. ความเชื่อมโยงของการศึกษา ต้องมีความเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และอาชีวศึกษา ต้องไม่ทอดทิ้งการศึกษาระดับอื่น



บรรณาธิการสวัสดิ์



OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอแนะนำข่าวรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ และสาระน่ารู้ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมภารกิจผู้บริหารในรอบสัปดาห์มานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน สวัสดิ์....

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)



โดย สำนักนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ได้แก่ การเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยผลการดำเนินการในช่วงปี ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน พบว่าได้มีมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๘ แห่ง ดังนี้

ลำดับ	มหาวิทยาลัย	กฎหมาย	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
๖	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
๗	มหาวิทยาลัยศิลปากร	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙	๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๘	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีจำนวน ๒๓ แห่ง มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ (ที่เป็นส่วนราชการ) จำนวน ๑๒ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน ๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน ๓๘ แห่ง (ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐)





๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สนามสอบกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยภาพรวมการทดสอบความรู้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบในวันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐



๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา กับอธิการบดี ALMustafa International University จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



**คณะ
ผู้จัดทำ**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๙๙-๕๖๐๖-๙
เว็บไซต์ www.mua.go.th อีเมล pr_mua@mua.go.th

ที่ปรึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
ดร.อรสา ภาววิมล
นายวันนี นนทศิริ

บรรณาธิการ

นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร
นางสาววินัส แก้วประเสริฐ
นายจรัส เล็กเกาะทวด
นางสาวกุลนันท์ ภูมิกักดิ์

นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางปราณี ชื่นอารมณ
นางสาวอินทิรา บัวลอย

ผู้พิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส
๕๐ ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๒๕๖๐
E-mail: art.progress@hotmail.com